



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กองโรคติดต่อทั่วไป โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒ /ว ๑๓๙๓

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ และผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้วัคซีนโควิด 19 เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชาชนไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๑ เข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้น (เข็มที่ ๓) ในเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรง

กรมควบคุมโรค จึงขอแจ้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี ดังนี้

๑. ให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี ได้ทุกสูตรที่ได้รับการรับรองทางวิชาการ โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก และบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๑ เข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้น ภายใต้วัดขึ้นคลังที่มีอยู่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
๒. ให้ตรวจสอบวันหมดอายุของวัคซีน และเร่งฉีดโดยเร็วก่อนวัคซีนหมดอายุ
๓. ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในประชากรทั้งสัญชาติไทยและมีใช้สัญชาติไทย
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เข้ารับวัคซีนโดยเร็ว

ทั้งนี้ ได้แจ้งเร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าวไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายโอกาส การย์กวินพงศ์)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี ของกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 นิดเป็นเข็มที่ 1, 2 และเข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 - 17 ปี

พิจารณาภายใต้

1. คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับ
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพผลการใช้วัคซีนตามที่ใช้บริการจริงในประเทศ (Real-world vaccine effectiveness) ร่วมกับ
3. ข้อเสนอในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
4. ได้รับความเห็นชอบกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	เข็มที่ 1	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 2	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 3
ผู้ที่มีอายุ 5 - 6 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม	ระยะห่างระหว่างเข็ม	ยังไม่ถึงกำหนด
ผู้ที่มีอายุ 6 - 11 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ถึงกำหนด
	Sinovac	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ถึงกำหนด
ผู้ที่มีอายุ 12 - 17 ปี	Pfizer ฝาสีม่วง	3 - 4 สัปดาห์*	Pfizer ฝาสีม่วง	4 - 6 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส / ครึ่งโดส**
	Sinovac	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง	4 - 6 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส
ผู้ที่มีอายุ 6 - 17 ปี	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม / ฝาสีม่วง เต็มโดส ตามช่วงอายุ

แนะนำให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 ได้ตามหลักการเดียวกันกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน

หมายเหตุ

* ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำระยะห่าง 8 สัปดาห์

** ผู้ที่รับวัคซีน Pfizer ฝาสีม่วงครบ 2 เข็ม สามารถเลือกรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงขนาดครึ่งโดสหรือเต็มโดสได้ โดยให้เป็นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก

ทั้งนี้หากประสงค์รับผ่านระบบสถานศึกษาจะเป็นการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงครึ่งโดส สำหรับกลุ่มอื่น ๆ ให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงเต็มโดสผ่านระบบสถานพยาบาล ผู้ที่มีเงื่อนไขเฉพาะ มีความจำเป็น หรือ มีข้อจำกัดในการรับวัคซีนตามแนวทางการฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ให้หน่วยบริการพิจารณาฉีดวัคซีนตามดุลยพินิจของแพทย์ ภายใต้หลักวิชาการ คำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต และความปลอดภัยของผู้รับวัคซีน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565